

Sữa cho trẻ bất dung nạp lactose

Sữa free lactose là loại sữa đã được giảm lượng đường lactose hoặc bổ sung thêm men lactase để trung hòa bớt thành phần lactose trong sữa. Đây là loại sữa chuyên biệt dành cho những trẻ gặp tình trạng bất dung nạp lactose (thiếu hụt enzym lactase do ruột tiết ra, do đó không tiêu hóa được đường lactose trong sữa, dẫn đến tiêu chảy). Bài viết sau đây gợi ý cho mẹ 5 loại sữa Free lactose tốt nhất trên thị trường để các mẹ cùng tham khảo và đưa ra lựa chọn.

1. Similac Isomil IQ 1

Xuất xứ: Abbottt Mỹ

Đối tượng sử dụng: Được dùng cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi bị bất dung nạp lactose hoặc dị ứng đạm sữa bò Isomil là sản phẩm dinh dưỡng công thức đặc chế từ đạm đậu nành, không chứa lactose, dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi kém dung nạp với sữa công thức thông thường do dị ứng đạm sữa bò, bất dung nạp lactose, tiêu chảy...

Sữa Similac Isomil giúp trẻ:

Phát triển tốt về ngôn ngữ, thị giác và trí tuệ: chứa hệ dưỡng chất IQ, bao gồm AA, DHA, omega 3, omega 6, taurin, cholin, sắt, kẽm và những dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của trí não và thị giác.

Giúp tăng cường sức đề kháng: Chứa nucleotide tự nhiên giúp tăng cường sức đề kháng của trẻ.

Tăng trưởng tốt: Chứa hỗn hợp chất béo đặc biệt không có dầu cọ đã được nghiên cứu lâm sàng cho thấy giúp gia tăng hấp thu canxi, hỗ trợ xương và răng chắc, khỏe. Similac Isomil IQ 1 đã được chứng minh giúp trẻ tăng trưởng tốt.

2. Sữa Enfamil A+ Lactofree Care

Xuất xứ: Thương hiệu Mead Johnson đến từ Hoa Kỳ QUẢNG CÁO

Đối tượng sử dụng: Sữa được dùng cho bé 0-12 tháng không dung nạp lactose

Ưu điểm:

Sữa bột Enfamil A+ Lactofree sử dụng công thức đạm tinh chế có giá trị sinh học cao, hoàn toàn không chứa đạm sữa và lactose phù hợp với thể trạng của các bé bất dung nạp lactose, đẩy lùi tình trạng tiêu chảy, giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động bình thường trở lại. Sản phẩm này cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho bé từ 0 đến 12 tháng tuổi phát triển toàn diện chiều cao, cân nặng và trí tuệ (tiêu chí 1)

Hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất non nớt và nhạy cảm vì thế bé cần nhận được các chất dinh dưỡng ở dạng dễ hấp thụ nhất. Sữa bột công thức Enfamil A+ Lactofree chứa 100% lượng chất béo thực vật giống trong sữa mẹ giúp bé dễ hấp thụ từ đó phát triển tốt hệ thần kinh và hệ miễn dịch của trẻ (tiêu chí 3) Đặc biệt, sữa bột Enfamil A+ Lactofree Care không chứa đường Lactase, không Sucrase giúp làm mau lành tổn thương bờ bàn chải ruột. Đồng thời áp lực thẩm thấu thấp 200mOsm/kgH₂O hỗ trợ bù nước, cầm tiêu chảy, cải thiện hệ tiêu hóa còn non nớt của bé giúp bé dễ hấp thụ dinh dưỡng hơn để con yêu mau ăn, chóng lớn. Thương hiệu như đã nói trên sản phẩm có thương hiệu lâu năm và có uy tín đảm bảo chất lượng và an toàn cho trẻ.

Xem thêm:

<https://dinhduongtoiuu.com/top-sua-danh-cho-tre-bat-dung-nap-lactose-duoc-chuyen-gia-khuyen-dung-hien-nay/>

Sữa cho trẻ suy dinh dưỡng

Trẻ thiếu cân, thấp còi, trẻ suy dinh dưỡng nên dùng sữa gì? Hãy để Blog Mẹ yêu con gợi ý cho mẹ top 7 loại sữa cho trẻ suy dinh dưỡng từ 1 tuổi tốt nhất hiện nay đã được nhiều bà mẹ lựa chọn cho bé yêu của mình nhé!

TOP 7 loại sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng từ 1 tuổi tốt nhất hiện nay

Nhiều mẹ có con nhỏ rất lo lắng khi thấy con mình biếng ăn, suy dinh dưỡng, thấp còi hơn với các bạn cùng lứa tuổi. Việc lựa chọn một loại sữa dành riêng cho trẻ dinh dưỡng, giúp bổ sung cho bé dưỡng chất cần thiết để bé phát triển tốt về cân nặng và chiều cao là rất quan trọng. Tuy nhiên, giữa thị trường tràn ngập các loại sữa cho trẻ suy dinh dưỡng từ 1 tuổi, các mẹ không biết nên chọn loại sữa nào vừa đảm bảo chất lượng, bé vừa thích uống?

1. Sữa Nutren Junior cho bé 1 – 10 tuổi

Sữa Nutren Junior cho bé 1 – 10 tuổi

Sữa Nutren Junior cho bé 1 – 10 tuổi

Sản phẩm dinh dưỡng y học sữa bột Nutren Junior – sản phẩm của Nestle Thụy Sĩ có thể dùng để thay thế hoàn toàn bữa ăn hàng ngày cho bé từ 1-10 tuổi suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng. Trong sữa Nutren Junior có chứa hơn 40 thành phần vitamin và khoáng chất quan trọng giúp bé phát triển toàn diện, tăng cường hệ miễn dịch, phát triển thể chất và não bộ, có thể kể đến như:

– Thành phần 50% đạm whey và 50% đạm casein đảm bảo cho sự phát triển và chuyển hoá của trẻ, góp phần cải thiện sức khoẻ và cân nặng của các bé suy dinh dưỡng, chậm lớn, hay ốm đau, bệnh tật do sức đề kháng yếu.

– Mặc dù không phải là một trong những dòng sữa tốt nhất cho hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ song sữa Nutren Junior bổ sung Synbiotics giúp tăng cường sức đề kháng, khả năng miễn dịch tự nhiên bằng cách bổ sung các vi sinh vật có lợi và ức chế vi sinh vật có hại trong đường tiêu hoá, giúp bé tiêu hoá và hấp thụ chất tốt hơn, ngăn ngừa táo bón, tiêu chảy, giúp bé ăn ngon hơn, tăng cân đều hơn.

– DHA, omega 3, 6, axit folic... cần thiết cho sự phát triển của não bộ và mắt của trẻ.

– 18,5 % chất béo chuỗi trung bình bé dễ tiêu hoá và hấp thụ.

– Ngoài ra, sữa còn giàu các vitamin như canxi, photpho, magie, vitamin D3... là các chất thiết yếu cho quá trình hình thành và phát triển xương răng, giúp bé cao lớn hơn mỗi ngày.

Giá tham khảo: 560,000đ

2. Grow Plus+ đồ của Nutifood cho bé từ 1 tuổi

Grow Plus+ đồ của Nutifood cho bé từ 1 tuổi

Grow Plus+ đồ của Nutifood cho bé từ 1 tuổi

Đây là sản phẩm dành riêng cho trẻ suy dinh dưỡng từ 1 tuổi trở lên bán chạy số 1 tại thị trường Việt Nam, đã được chứng minh lâm sàng hiệu quả với trẻ em Việt Nam bị còi xương, suy dinh dưỡng, thấp còi, kém phát triển. Grow Plus+ đồ đã được đảm bảo bởi hệ thống quản lý chất lượng ABS-QE Hoa Kỳ, hoàn toàn không chứa các chất gây độc hại nào cho sức khoẻ trẻ nhỏ.

Công thức Weight Pro gồm 5 tổ hợp chất đầy đủ đạm, béo cần thiết giúp bé phát triển cả cân nặng, chiều cao và trí não. MCT có trong sữa là chất béo chuyển hoá nhanh, dễ tiêu hoá và hấp thụ nhanh chóng vào cơ thể giúp bé phục hồi và phát triển sau tình trạng suy dinh dưỡng. Các chất lysin, kẽm, vitamin nhóm B cũng giúp bé thèm ăn, ăn ngon hơn. Không thể thiếu DHA, Taurin, Cholin cho bé một trí não khoẻ mạnh, tinh anh và lanh lợi hơn. Xem thêm:

<https://dinhduongtoiuu.com/mach-me-top-3-loai-sua-danh-cho-tre-suy-dinh-duong/>

Sữa tăng miễn dịch cho trẻ

Để tăng cường sức đề kháng cho bé từ 1 - 2 tuổi, bố mẹ có thể tham khảo và chọn sử dụng loại sữa tăng sức đề kháng cho bé. Những sản phẩm sữa này có tác dụng giúp tăng cường hệ miễn dịch tối ưu cho bé. Cùng Toplist tìm hiểu các loại sữa này qua bài viết sau nhé!

1 Phương Trình Sữa bột công thức hữu cơ HiPP organic Combiotic – Nhập khẩu từ Đức HiPP là thương hiệu có tuổi đời hơn 120 năm tại Đức, chuyên về thực phẩm hữu cơ (organic) dành cho trẻ em. Nhắc đến HiPP là nhắc đến các sản phẩm dinh dưỡng đạt chuẩn organic của Liên minh châu Âu – tiêu chuẩn cực kì nghiêm ngặt và khắt khe về mức độ an toàn, tinh khiết, đảm bảo nói KHÔNG với hóa chất độc hại.

Một trong những công dụng nổi tiếng nhất của Sữa HiPP là tăng cường sức đề kháng, giúp bé khỏe mạnh và cứng cáp. Đây là “cứu tinh” của nhiều ông bố bà mẹ khi nuôi con nhỏ trong 2 năm đầu đời bởi giai đoạn 2 năm đầu này, trẻ rất hay gặp bệnh về hô hấp và tiêu hóa. Cùng khám phá những thành phần tạo nên công dụng tăng cường sức đề kháng nổi tiếng của sữa HiPP: Nguồn nguyên liệu organic chuẩn Liên minh châu Âu – thích hợp với hệ tiêu hóa và miễn dịch non nớt Đạt tiêu chuẩn organic của Liên minh châu Âu, cộng thêm nhiều tiêu chuẩn khác khắt khe hơn, nghiêm ngặt hơn của chính HiPP đặt ra, HiPP đảm bảo sữa KHÔNG chứa hóa chất độc hại, thành phần biến đổi gen, thuốc trừ sâu, kháng sinh, hóc-môn tăng trưởng, chất bảo quản, chất điều hương, điều vị,... Do đó thành phần sữa HiPP cực kì thân thiện với hệ miễn dịch non yếu của trẻ.

Lợi khuẩn phân lập gốc từ sữa mẹ HMP (Human Milk Probiotics) 90% hệ thống miễn dịch của bé nằm ở đường ruột, bởi vậy sữa HiPP tập trung tăng hiệu quả miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho bé bằng cách bảo vệ và phát triển hệ vi sinh đường ruột. Sữa HiPP ORGANIC COMBIOTIC® là sữa công thức ĐẦU TIÊN VÀ DUÝ NHẤT nuôi cấy tự nhiên HMP – loại lợi khuẩn được phân lập gốc từ sữa mẹ. Đây là lợi khuẩn thuộc chủng Lactobacillus. Có rất nhiều chủng lợi khuẩn nhưng Lactobacillus là loại có tỉ lệ sống sót cao hàng đầu (74%) khi đi qua đường tiêu hóa. Lợi khuẩn này xây dựng và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột của trẻ, tạo môi trường sống tốt cho các lợi khuẩn khác. Đồng thời, nó tạo thành rào cản ngăn các vi khuẩn có hại gây bệnh xâm nhập vào cơ thể bé.

Lợi khuẩn HMP và chất xơ GOS kết hợp thành công thức COMBIOTIC® độc đáo Nhiễm khuẩn tiêu hóa và hô hấp là 2 căn bệnh mà các bé trong 2 năm đầu đời rất dễ mắc phải, làm hệ miễn dịch của bé bị suy giảm. HiPP đã đăng kí độc quyền công thức COMBIOTIC® - sự kết hợp độc đáo có cả lợi khuẩn HMP và chất xơ GOS từ nguồn lactose hữu cơ tinh khiết. Nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh, sự kết hợp này giúp bé tăng cường sức đề kháng, giảm 71% nhiễm khuẩn hệ tiêu hóa và giảm 26% nhiễm khuẩn hệ hô hấp.

Giá bán tham khảo: 295.000đ-285.000đ lon 350g và 625.000đ-575.000đ lon 800g Link mua hàng: [Tại Đây](#)

Nguồn: <https://dinhduongtoiuu.com>